

Cây Giáng Sinh

Trọng tâm đáng chú ý nhất của cây Giáng Sinh, đó là hình thái - những chiếc lá, màu xanh, giữa mùa Đông tuyết lạnh. Màu xanh hiện lên giữa thiên nhiên màu trắng, giữa những hàng cây trụi lá, trơ cành. Màu xanh cây Giáng Sinh vẫn xanh màu sự sống, ước mơ.

Ngọn núi: Hình dáng ngọn núi tự nhiên của cây thông khác hẳn với những hình dáng thông thường của bao nhiêu loài cây. Hình dáng này gợi nhắc mạnh mẽ giữa những khắc nghiệt. Đỉnh của cây, trong một mang tính tượng trưng, điểm gặp gỡ giao hòa giữa trời và nghĩa này, cây thông cũng gọi là cây Giáng Sinh, cây của gặp gỡ, giữa Thiên Chúa và con người, giữa con người và Một trật tự tái thiết lập mỗi năm một lần, để con người và dần dần tiến đến sự hoàn hảo nhờ tác động của Thiên

sức sống vươn lên thế giới thu nhỏ đất. Trong ý mùa giao hòa thiên nhiên. thiên nhiên Chúa.

Lá kim: Kết cấu của lá hình kim là một dạng kết cấu đưng được nhiều khắc nghiệt, gió bão, tuyết rơi, mưa. Là loài cây thích nghi với đa dạng của đất nó cũng biểu trưng cho ý chí mãnh liệt, dẻo dai, tính thích nghi của con người. Con người trên hành tinh này, dù bất cứ nơi đâu, đặc biệt giữa những chốn đau khổ nhất, người ta vẫn bắt gặp những khát vọng sống, dù cuộc sống phải bươn chải, lam lũ, cuộc sống vẫn bám lấy trên những thân hình tiều tụy, khắc khổ. Những ánh mắt đầy hy vọng vẫn hướng nhìn bầu trời trong những thân thể đầy thương tích. Con người gánh chịu những khắc nghiệt của đời sống thường là những con người mang phận nhỏ giữa đời. Không ào ạt xạc như những chiếc lá to, không tranh giành dang rộng chiếm lấy tối đa ánh sáng, không cây to khỏe để lấn lướt những thân mềm mỏng manh của loài cây khác. Cuộc đời mang tính ẩn dật, ước vọng an bình giữa chốn lao xao.



chịu nắng, sống,

Màu xanh Giáng Sinh: Màu xanh cây thông giữa trời đông tuyết giá, tự nó đã biểu lộ tính trong suốt, sâu lắng, tích tụ trống rỗng của nước, không khí, khung trời. Xanh của

yên lành đến thình lạng cả cõi thình không, trong đó có thể nghe “Silent night” của ngày tinh khôi “Con Thiên Chúa” giáng trần. Tinh khiết đến vô tận và từ màu xanh ấy, lan rộng ra huyền nhiệm của sự sống, thanh thoát vượt lên mọi thứ trần tục, chạy dài trên khắp cánh đồng, ẩn sâu vào tâm hồn con người niềm vui sống, những tâm hồn thanh thoát bay cao, và cả tiếng thiên thần tung hô “vinh quang Thiên Chúa trên các tầng trời”. Xanh đến vô tận của ngày Thiên Chúa viếng thăm dân Người, xanh của tình trời bao la, thăm thấu tận đáy lòng.

Màu xanh của hy vọng: Sự chết tự tận cùng của nó đã bị tiêu diệt bởi sự sống. Xanh màu của sự sống vươn lên giữa những khắng khiu trơ cành mùa Đông. Giữa đất trời màu xanh báo hiệu sự sống vẫn âm thầm vươn lên, chiếu vào trong mọi thất vọng, âu lo niềm tin yêu sự sống đến vô tận. Vượt qua sợ hãi, sự sống tuôn trào như những trái châu màu đỏ treo trên cành thông giáng sinh, nó tượng trưng những hạt máu Chúa Giê-su đã đổ ra trong sự chết của Người và sự sống màu xanh kia đã chiến thắng tất cả sự dữ. Màu xanh đầy sự sống vươn lên khỏi những ty tiện thường ngày của con người. Khơi dậy sức sống mãnh liệt sau đêm dài tăm tối, khát mong không cùng đến niềm vui thánh thiện, thanh khiết. Màu xanh của tâm hồn trẻ trung, thanh thoát, không chút bợn nhơ của con người “Xin Vâng” trong Thiên Chúa và để Thiên Chúa thực hiện cuộc đời mình theo ý muốn của Người.

Mái đầu xanh trẻ thơ: Giáng sinh nếu thiếu trẻ thơ sẽ trở thành vô nghĩa. Trẻ thơ, một sự sống vươn lên đón nhận thế giới với sự trong trắng tuyệt hảo và nhận ra mọi tặng vật Thiên Chúa thương ban đều vô biên, vô tận. Với tâm hồn đơn sơ trong trắng của trẻ thơ mới nhận ra được quà tặng siêu việt của sự sống. Hạnh phúc tràn trề đón nhận sự sống từng ngày. Những chiếc giày, chiếc chuông, trái châu, chiếc xe tuần lộc, ông già Noel... được trang trí trên cành thông, đều là báo trước những điều tốt lành sẽ đến, sẽ gặp trong chiếc giày hạnh phúc của trẻ thơ. Tươi vui, hạnh phúc của những giấc ngủ yên lành trẻ thơ vì biết chắc sáng mai ngày, trong chiếc giày là những món quà yêu thích. Niềm vui từ trẻ thơ làm nao lòng và làm dịu bớt những đau khổ của thế giới người lớn. Màu xanh của tươi vui, hạnh phúc.

Giáng sinh đang về và từng nhà cây Giáng Sinh đang được chuẩn bị. Ước mong màu xanh của Giáng Sinh xanh vào tâm hồn con người, vươn ra khỏi cõi tục, tranh giành, ty tiện, tội lỗi, để sống niềm vui thánh thiện của đêm Giáng Sinh. An bình cho mọi tâm lòng ngay, hạnh phúc đến những tâm hồn thánh.

Lm. Jos Hoàng Kim Toan.

Nguồn: Internet eMail by ddcb chuyển

*Đăng ngày Chúa Nhật, December 9, 2018
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTb/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*